



CHÙA NHẬT, Ngày 15 Tháng 12, 2024 Chủ Nhật Thứ Ba Mùa Vọng—Năm C

CHIA SẺ LỜI CHÚA

3. Trích Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê (Phil 4:4-7)

Lời mời gọi hay lời khuyên, hãy vui mừng mà Thánh Phaolô kết nối những câu này với Chương 3:1. Niềm vui là giọng điệu của toàn bộ trích thư gửi tín hữu Phi-líp-phê, một niềm vui nảy sinh ngay cả khi Thánh Phaolô bị lao tù. Đây không phải là niềm vui mang tính cách cá nhân. Đó là một niềm vui cần phải được chia sẻ với mọi người trong cộng đồng, vì những lý do của nó không phải mang tính riêng tư và cá nhân, mà mang tính cá nhân, cộng đồng và xã hội: lòng tốt của bạn phải được mọi người biết đến; Chúa đang ở gần; sự bình an của Chúa xóa bỏ mọi lo lắng và giúp bạn cầu nguyện với lòng tin tưởng và biết ơn. Niềm vui này là sự bình an trong Chúa Giêsu Kitô!

4. Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 3:10-18)

Có điều vẫn nằm trong bối cảnh mà Thánh Luca làm nổi bật những tương phản và mâu thuẫn về Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiên tri cuối cùng của thời xưa và là người loan báo thời điểm mới, đã công bố thời cơ thích hợp để Thiên Chúa hoán cải và đảo ngược. Nói một cách cụ thể, ngài đưa ra một lời phê bình xã hội, dựa trên lời Chúa mà giờ đây, phải được thực hành trong sự hợp tác của con người với sự chuẩn bị thiêng liêng cho sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai. Mọi người phải chia sẻ tài sản trên thế gian vì lợi ích chung; không tham lam và chủ nghĩa cá nhân; người thu thuế phải làm chính trong công việc mình làm; không được tham nhũng và trộm cắp xã hội; quân lính không được dùng sức mạnh quân sự của mình để đàn áp nhân dân, đừng lợi dụng người khác và làm giàu cho mình; không tống tiền, buộc tội sai và tạo bằng chứng để được thăng chức và không đi nghĩa vụ quân sự đánh thuế. Đây là cách chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đấng Thiên Sai ở đây và bây giờ. Đây chính là cách chúng ta, những người con dân Chúa, hợp tác với kế hoạch đầy ân sủng của Thiên Chúa! Thiên Chúa sẽ sớm mạc khải Đấng Thiên Sai của Ngài, Đấng chịu phép rửa có tính quyết định và cao trọng hơn của Gioan. Trong khi Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa bằng nước sám hối để được tha tội, thì Chúa Giêsu Kitô, Đấng Thiên Sai, sẽ làm phép rửa bằng ơn Chúa Thánh Thần và hứa một lối sống mới được Chúa Thánh Thần soi dẫn, và với mục đích chung, chính là công lý và phán xét. –LM. Ben, MSC

KHIÊM NHƯỢNG

Chứng nhân sự sáng được sai,
Tiền hô mở lối, đóng vai mọn hèn.
Tiếng kêu hoang địa chong đèn,
Mở đường chiếu giải, đêm đen vào đời.
Tiên tri cao trọng rạng ngời,
Ẩn thân khiêm nhường, gọi mời dẫn thân.
Vui mừng sứ vụ bình dân,
Dọn đường sửa lối, canh tân lòng người.
Không màng danh lợi ở đời,
Xả thân phục vụ, Chúa Trời Ngôi Hai,
Ngài là ánh sáng thiên thai,
Giê-su Chí Thánh, thiên sai từ trời.
Mở lòng đón nhận Vua Trời,
Thành tâm tôn kính, sống đời khiêm nhu.
Thực hành sống đạo luyện tu,
Nêu gương nhân đức, thiên thu sáng ngời.
Lm. Trần Việt Hùng chia sẻ về Gioan 1,6-8, 19-28



TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

Dec. 7 & Dec. 8, 2024

Trong Các Thánh Lễ: \$ 8,317.00

Qua trang mạng: \$ 1,095.00

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: www.olphriverside.org



MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

◇ Thứ Hai, Ngày 16 Tháng 12, 2024 : từ 7g00 – 9g00 tối
Cha QN. Đặng M.Trí sẽ giảng tĩnh tâm Mùa Vọng cho CĐ VN
Chủ đề: BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU SỐNG ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN.

⇒ Chủ Nhật, Ngày 22 Tháng 12 Năm 2024
Ô/B Nguyễn Thái Bảo dâng của lễ



◇ Thứ Hai, Ngày 23 Tháng 12 – Giải Tội Mùa Vọng
Giáo xứ sẽ có buổi giải tội Mùa Vọng chung cho toàn Cộng đoàn vào lúc 7g00 tối tại nhà thờ. Sẽ có 2 Cha VN giúp giải tội.

[THÁNH LỄ VIỆT NAM hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật](#)

Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÔNG. Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG MƯỜI HAI, 2024

Cầu cho những người hành hương của hy vọng



Chúng ta hãy cầu nguyện để Năm Thánh 2025 củng cố chúng ta trong đức tin; giúp chúng ta nhận ra Đức Kitô Phục Sinh giữa cuộc đời, và biến đổi chúng ta thành những người hành hương của niềm hy vọng Kitô giáo.

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đ. Trọng
Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh
Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo / Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường